

ประกาศ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มอินทร์แปลง และ บริษัท ฟาร์มอินทร์แปลง ฟีด มิลล์ อินดัสทรี จำกัด

เรื่อง เปิดให้บุคคลภายนอกถือสิทธิ์ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม INMILK ในระบบแฟรนไชส์

เป็นระยะเวลากว่า 16 ปี ที่ฟาร์มอินทร์แปลง ดำเนินธุรกิจฟาร์มโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 จุดเริ่มต้นจากฟาร์มโคนมเล็กๆในอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร โดยมุ่งเน้นการทำฟาร์มแบบประณีตและมีความรับผิดชอบต่อการทำฟาร์ม ตั้งแต่การเลี้ยงโคนมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการสากล การจัดการด้านอาหารโคนมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไปจนถึงการทำฟาร์มแบบ Zero waste Farming หรือฟาร์มของเสียเหลือศูนย์ เปลี่ยนภาพลักษณ์การทำฟาร์มโคนมเป็นฟาร์มโคนมสมัยใหม่ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พืช คน และสัตว์ และยังสามารถนำของเสียมาเปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ฟาร์มมีศักยภาพในการผลิตน้ำนมที่คุณภาพเทียบเท่าน้ำนมในต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการ Traceability หรือ การตรวจสอบย้อนกลับโดยผู้บริโภคได้

ร้าน INMILK เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยมีสาขาแรกอยู่ที่ห้างไอเซ็นคอมเพล็กซ์ชุมพร ชั้น B ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ฟาร์มอินทร์แปลง มีความตั้งใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์นมที่มีรสชาติเอกลักษณ์เฉพาะของฟาร์ม เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคในแนวคิด Farm to Table ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงฟาร์มและกระบวนการผลิตได้ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์รสชาติต่างๆ ไอศกรีมกว่า 13 รสชาติ กรีกโยเกิร์ต โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ชีส และกลุ่มเครื่องดื่มเย็น นมสดเย็นมิลค์เชคและโยเกิร์ตปั่น เป็นต้น

เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตทางธุรกิจร้าน INMILK ฟาร์มอินทร์แปลงจะเริ่มเปิดจำหน่ายแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่สนใจเพื่อเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมทั้งหมดของฟาร์มและมีสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมาย รวมถึงสูตรของเครื่องดื่มต่างๆ ภายใต้ชื่อร้าน INMILK แฟรนไชส์ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โยเกิร์ต ไอศกรีมและอื่นๆ โดยเกษตรกรฟาร์มโคนมตัวจริงที่ทุกคนสามารถเข้าถึงฟาร์มของเราได้อย่างแท้จริง ผู้ที่สนใจโปรดติดตามรายละเอียดบนเว็บไซต์ www.farminpleang.com หรือเพจเฟซบุ๊ก ฟาร์มอินทร์แปลง และเพจ INMILK Shop By Farminpleang ในวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นไป มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตในธุรกิจร้าน INMILK ไปกับพวกเรานะครับ



หากมีข้อสงสัยประการใด

ติดต่อได้ที่ 02-1147516 หรือ 094-5524326

ฟาร์มอินทร์แปลง

สำนักงานฟาร์ม เลขที่ 69/2 หมู่ 7 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
86100 โทร. 02-114-7516,101-102 / 094-5524326

E-mail : adminox@farminpleang.com

www.Farminpleang.com